



ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง แจ้งรายชื่อ
กรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๗ บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ
อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสองคน
ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจำนวนสองคน และผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
จำนวนสองคน เป็นกรรมการ นั้น

เนื่องจากผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นครบวาระการดำรง
ตำแหน่งในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จังหวัดเลย
๒. นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น